

## โครงการพัฒนาระบบงานสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย : การซ้อมแผนอัคคีภัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์พงษ์ ตันทุระ

ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร หลายหน่วยงานจึงมีการกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในส่วนของโรงพยาบาล บ่อเกลือ มีหน่วยงานอยู่หลายอาคาร และ บางแห่งเป็นอาคารสูง เห็นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงเห็นควรให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของคณะ เรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์(๑)เพื่อให้บุคลากรมีเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการซ้อมแผนอัคคีภัย(๒)เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติในการซ้อมแผนอัคคีภัยของแต่ละอาคารในโรงพยาบาลบ่อเกลือ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้(๑)ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการ (๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย (table Top Exercise และฝึกปฏิบัติ ) ในโรงพยาบาล ๑ วัน (๓) ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณถัดไป กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือจำนวน ๘๐ คน

ผลการดำเนินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมในที่ประชุมและระบบออนไลน์ จำนวน ๘๒ คน ทำแบบทดสอบความรู้ซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาลบ่อเกลือ ก่อน-หลังอบรมโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ จำนวน ๑๐ ข้อ ทั้งนี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ พบว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรม ได้เป็นร้อยละ ๖๗.๓๘ หลังการอบรมเพิ่มเป็นร้อยละ ๙๔.๔๒ และเมื่อทดสอบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม ด้วยค่าทางสถิติทดสอบ t test = ๑.๘๙ สามารถสรุปได้ว่าคะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่า ก่อนการอบรม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางที่ ๐.๐๑

### ข้อเสนอแนะ

- ๑) ในปีต่อไปจะจัดแผนแบบเสมือนเหตุการณ์จริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกซ้อมเคลื่อนย้ายคนไข้ และเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญหากเกิดสถานการณ์ไฟไหม้อาคาร